

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v tham gia ý kiến về đề xuất dự án sử dụng vốn ODA dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 5723/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 12/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến về đề xuất dự án sử dụng vốn ODA dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là dự án). Căn cứ ý kiến tham gia của các đơn vị trực thuộc¹, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi tham gia ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT

Qua nghiên cứu Báo cáo đề xuất dự án do UBND huyện Triệu Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung tham gia ý kiến đối với Hợp phần 1 (quản lý rủi ro ngập), là hợp phần có liên quan trực tiếp đến chức năng tham mưu quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT. Mặt khác, do đơn vị chủ trì không tổ chức kiểm tra thực địa nên ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT dựa trên các thông tin, dữ liệu do UBND huyện Triệu Sơn cung cấp.

2. Về sự cần thiết đầu tư của dự án

Đối với Hợp phần 1 (Quản lý rủi ro ngập), nội dung đầu tư gồm các hạng mục: (i) Nạo vét và cải tạo hồ điều hòa Than Bùn; (ii) Xây dựng kênh Bắc - Nam; (iii) Cải tạo kênh tiêu Ninh Phong; (iv) Cải tạo và nâng công suất trạm bơm tiêu Ninh Phong - Minh Sơn.

Để đáp ứng mục tiêu “Cải thiện quản lý rủi ro ngập cho thị trấn Triệu Sơn thông qua việc tạo thêm không gian lưu trữ nước, không gian xanh và các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thích ứng BĐKH” như đã nêu tại Tờ trình số 4474/TTr-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Triệu Sơn thì việc đầu tư các hạng mục trên là cần thiết.

3. Về sự phù hợp với quy hoạch

Theo Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023, về lĩnh vực thủy lợi chỉ đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp đối với các công trình lớn của tỉnh; do vậy các công trình nêu trên không thuộc danh mục ưu tiên theo Quy hoạch tỉnh tỉnh Thanh Hóa.

¹ Chi cục Thủy lợi tại Văn bản số 834/CCTL-PCTT ngày 14/9/2023; Chi cục Kiểm lâm tại Văn bản số 1079/CCKL-SDPTR ngày 14/9/2023; Chi cục Trồng trọt và BVTV tại Văn bản số 783/CCTT&BVTV-TT ngày 14/9/2023; phòng Quản lý xây dựng công trình tại Văn bản ngày 14/9/2023.

Theo Phương án phòng, chống thiên tai và Biến đổi khí hậu tại Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nêu “*nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế việc san lấp ao, hồ, hệ thống thoát nước nội bộ trong đô thị và khu vực nông thôn*”. Như vậy, đề xuất dự án nêu trên cơ bản phù hợp với Phương án phòng, chống thiên tai và Biến đổi khí hậu thuộc Quy hoạch tỉnh.

4. Về mục tiêu, nội dung đầu tư

Mục tiêu, nội dung của dự án mới chỉ đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro ngập cho thị trấn Triệu Sơn thông qua việc tạo thêm không gian lưu trữ nước, không gian xanh và các hoạt động cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thuộc địa giới hành chính của thị trấn mà chưa đề cập đến việc đầu nôi thoát nước vào các hệ thống tiêu. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu thêm về nội dung này để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Mặt khác, việc UBND huyện Triệu Sơn nêu mục tiêu cải tạo và nâng công suất trạm bơm tiêu Ninh Phong - Minh Sơn lên đạt khoảng 4.000 - 6.000 m³/h là chưa phù hợp với số liệu quản lý và số liệu theo quy hoạch². Vì vậy, đề nghị UBND huyện Triệu Sơn rà soát, xác định quy mô, công suất và hình thức kết cấu sơ bộ của các công trình đảm bảo phù hợp các quy hoạch liên quan và mục tiêu đầu tư của dự án, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

5. Về thời gian thực hiện, vận hành của dự án

Do thời gian thực hiện, bắt đầu vận hành của dự án phụ thuộc nhiều yếu tố, đặc biệt là các thủ tục triển khai ở tỉnh, Trung ương và các thủ tục của phía Nhà tài trợ. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT không có cơ sở tham gia ý kiến về nội dung này.

6. Về các nội dung khác

Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện và vận hành các công trình thuộc dự án (thuộc cả 04 hợp phần), đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đất lúa, rừng, đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các quy định khác có liên quan trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam

² Thuộc danh mục tại Phụ lục 3: Danh mục, phân loại các trạm bơm trên địa bàn tỉnh có tổng lưu lượng bơm ≥ 3.600 m³/h (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa); theo Bảng 5-30: Hiện trạng công trình tiêu tiểu vùng 6-3 Thuyết minh Quy hoạch tổng thể thủy lợi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013, trạm bơm tiêu Ninh Phong - Minh Sơn huyện Triệu Sơn có công suất hiện trạng là 4x2.500 m³/h (lớn hơn 6.000 m³/h).